

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW  
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM**

\*

**Số 427 - CV/ĐU**

*V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện*

*Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK*

*của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối*

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022*

*Kính gửi:* - Các đảng ủy cơ sở  
- Các chi bộ trực thuộc

Ngày 19/5/2022, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tổ chức đoàn nội dung Nghị quyết.

Đề nghị các đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Lưu VPĐU.





ĐẢNG ỦY TTXVN	
ĐẾN	Số đến: ..... 842 .....
	Ngày đến: 21/5/2022

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới

#### I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Khối các cơ quan Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối ngày càng gắn kết chặt chẽ, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị; tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tiếp tục được khẳng định và phát huy; đoàn viên, thanh niên ngày càng có điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên chưa sâu sát, chưa kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ chưa được coi trọng; trình độ, năng lực của cán bộ đoàn còn hạn chế; chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn có những mặt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu hấp dẫn, chưa tạo môi trường thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động, học tập, rèn luyện; tính tiên phong, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên chưa được khơi dậy và phát huy, vẫn còn những đoàn viên, thanh niên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do cấp ủy đảng chưa đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên nên chưa dành sự quan tâm, đầu tư đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả việc quán triệt, thực hiện

Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khôi và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; công tác phối hợp của tổ chức đoàn với các tổ chức chính trị - xã hội chưa đồng bộ, chưa tạo được động lực để phát huy vai trò của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn trong Khôi vẫn còn nhiều lúng túng, chưa bắt kịp xu thế phát triển của tình hình đất nước; chưa chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên chuyển đổi số và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của mạng xã hội đang tạo ra nhiều thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên; song những mặt trái của toàn cầu hóa, mạng xã hội, sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến đoàn viên, thanh niên; đồng thời số lượng đoàn viên, thanh niên được tiếp nhận vào các cơ quan Trung ương ngày càng có xu hướng giảm, độ tuổi đoàn viên ngày càng cao,... gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động của tổ chức đoàn.

## **II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU**

### **1. Quan điểm**

- Lãnh đạo công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng ở Khôi các cơ quan Trung ương; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương.

- Bồi dưỡng, giáo dục, tạo điều kiện để tổ chức đoàn và thanh niên phát huy sức trẻ, tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển thanh niên, vừa là mục tiêu, vừa là động lực góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị trong Khôi các cơ quan Trung ương.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, đáp ứng yêu cầu; nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời, tạo nguồn cán bộ bổ sung cho cấp ủy, lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị trong Khôi.

### **2. Mục tiêu**

Quan tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả hoạt



động của Đoàn, tạo môi trường để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương có nhiệt huyết, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong Khối vững mạnh, toàn diện.

### **3. Chỉ tiêu**

(1) 100% đảng ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030.

(2) Hằng năm, 100% đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đoàn thanh niên đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa thủ trưởng chuyên môn và ban thường vụ (hoặc ban chấp hành) đoàn thanh niên đơn vị về việc đoàn thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên.

(3) Hằng năm, 100% đảng ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đoàn, cán bộ trẻ.

(4) Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Khối được cơ cấu tham gia cấp ủy cùng cấp; 100% bí thư, phó bí thư đoàn trực thuộc Khối được đào tạo đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị, được bố trí, sắp xếp công tác phù hợp với trình độ, năng lực công tác sau khi thôi tham gia công tác đoàn.

(5) 100% tổ chức đoàn tương đương cấp huyện và đoàn cấp trên cơ sở được bố trí cán bộ đoàn chuyên trách.

(6) Hằng năm, phần dẫu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **1. Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của tổ chức đoàn**

Cấp ủy thường xuyên cập nhật, quán triệt kịp thời, cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên nhằm không ngừng chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị có chương trình làm việc (hoặc tổ chức đối thoại) với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên nhằm nắm bắt tình hình, định hướng cho hoạt động của tổ chức đoàn, lắng nghe ý kiến của thanh niên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện để

tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Chỉ đạo đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động hằng năm hoặc theo từng giai đoạn; đồng thời quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết.

Mỗi cấp ủy phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác thanh niên. Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc, hoạt động của tổ chức đoàn. Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác. Lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng trực thuộc.

Hằng năm, cấp ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác thanh niên vào chương trình kiểm tra, giám sát nhằm theo dõi, đánh giá kết quả lãnh đạo công tác thanh niên của các cấp ủy trực thuộc, kịp thời phát hiện, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thanh niên.

## **2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên**

Hằng năm, cấp ủy các cấp tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho thanh niên. Tăng cường sự quan tâm, đầu tư cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên gắn với việc tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng nhân rộng các gương điển hình. Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thanh niên.

Các cấp ủy đẩy mạnh thực hiện nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự

“*diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ nhằm xây dựng, củng cố tổ chức trong sạch, vững mạnh, tạo dựng, củng cố niềm tin trong thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hội thảo, diễn đàn... để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

Cấp ủy kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; thường xuyên định hướng, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên.

Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, kỷ niệm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước,... nhằm giáo dục truyền thống, thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, phòng tránh tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

### **3. Quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị**

Hằng năm, vào dịp cuối năm, các cấp ủy có chương trình làm việc với ban thường vụ (hoặc ban chấp hành) đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị để đánh giá kết quả công tác năm, phê duyệt chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm sau; đồng thời phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan quan tâm, tạo điều kiện phối hợp để đoàn thanh niên thực hiện hiệu quả chương trình đã được phê duyệt. Thông qua đó, giúp cho các cấp bộ đoàn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Tạo điều kiện để đoàn thanh niên huy động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phối hợp, thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao cho tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên đảm nhận những phần việc khó, việc mới, công trình, đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học,... nhằm tạo môi trường cho thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích đóng góp vào việc tham gia xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.



Khuyến khích, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tích cực đi đầu trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Quan tâm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, văn hóa, lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhất là trong thực hiện văn hóa công sở, cải cách hành chính và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác.

#### **4. Quan tâm lãnh đạo tổ chức đoàn nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ đoàn các cấp**

Thường xuyên nắm bắt thực trạng tổ chức, bộ máy của đoàn, kịp thời chỉ đạo, định hướng tổ chức đoàn có giải pháp khắc phục hạn chế, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của đoàn, nhất là ở chi đoàn, tránh tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch các cơ quan lãnh đạo của Đoàn, rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch các chức danh cán bộ đoàn, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt và cán bộ chuyên trách. Cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc quan tâm, bố trí cán bộ trẻ làm công tác đoàn, làm cán bộ đoàn chuyên trách, theo đó, ưu tiên lựa chọn tiếp nhận và tạo nguồn cán bộ đoàn từ những cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, có thành tích hoạt động phong trào thanh niên; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đoàn chuyên trách tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng cán bộ đoàn khi đến tuổi trưởng thành đoàn.

Chú trọng phát hiện những cán bộ đoàn có năng lực, triển vọng để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn tham gia cấp ủy. Thực hiện bố trí công tác đối với cán bộ đoàn đến tuổi trưởng thành, phù hợp năng lực chuyên môn, quy hoạch của đơn vị và quá trình đóng góp, thành tích của từng cá nhân. Các cấp ủy phối hợp lãnh đạo chuyên môn quan tâm lựa chọn những cán bộ, công chức trẻ có phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn xem xét, đề bạt, bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Nghị quyết, các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa (hoàn thành trong quý III/2022) và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.



2. Các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Khối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo quy định.

Nghị quyết phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng và các ban đảng Trung ương,
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Ban Chấp hành Đoàn Khối,
- Các ban, đơn vị ĐUK,
- Lưu VP

**T/M BAN CHẤP HÀNH**  
**BÍ THƯ**



**Huỳnh Tấn Việt**

